



ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๕๐๐

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ และสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยว่า ได้พัฒนาคู่มือมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด-๑๙ ในสถานศึกษาและสื่อการเรียนรู้สำหรับการเรียนการสอนเกี่ยวกับโรคโควิด-๑๙ ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักบริหารการศึกษาศึกษา สำนักงานพัฒนาการศึกษานักเรียน จึงได้จัดส่งชุดคู่มือและสื่อการเรียนรู้โควิด-๑๙ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด เพื่อแจกจ่ายชุดคู่มือและสื่อการเรียนรู้ดังกล่าวให้แก่สถานศึกษาในสังกัด(โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ทุกแห่ง ๆ ละ ๑ ชุด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอแก่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการต่อไป



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร/โทรสาร ๐๕๔-๕๓๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๕

ผู้ประสานงาน คุณเรียนนภา โกลิน



ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๒๙๙๖

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๒๙ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง การสนับสนุนคู่มือและสื่อการเรียนรู้โควิด-19

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย THLC/๒๐๒๐-๓๕๔

ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. บัญชีจำนวนสถานศึกษาในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ว่า ได้พัฒนาคู่มือมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานศึกษาและสื่อการเรียนรู้สำหรับการเรียนการสอนเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักบูรณาการกิจการการศึกษา สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยได้ดำเนินการจัดส่งชุดคู่มือและสื่อการเรียนรู้โควิด-19 ดังกล่าว ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด โดยตรงเรียบร้อยแล้ว

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือจังหวัดจัดส่งชุดคู่มือและสื่อการเรียนรู้โควิด-19 (๑ กล่อง ประกอบด้วย คู่มือมาตรการ คู่มือครู หนังสือนิทาน “ฮีโร่ของฉันคือเธอ” และสติ๊กเกอร์) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด เพื่อแจกจ่ายชุดคู่มือและสื่อการเรียนรู้ดังกล่าว ให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง แห่งละ ๑ ชุด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวี เสริมภักดีกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๓๗

ผู้ประสานงาน : นางสาวสาวิณี สโมสรุ โทร. ๐๖๑ ๔๐๕ ๑๗๘๔